



ไสฬส
สาครวิศวร :
ส่งออก
อย่างมั่นใจ...
เข้าใจเงื่อนไข
L/C

38



SME Bank
Ins. 1357



SMEs ท้าวไกล

■ ไสฬส สาครวิศวร
กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(เอสเอ็มอีแบงก์)

ส่งออกอย่างมั่นใจ... เข้าใจเงื่อนไข L/C

ส วัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในสัปดาห์นี้ผมต้องขอขยอก
กล่าวไปถึงเรื่องของ Letter of Credit หรือที่เรียกกัน
ว่า L/C อีกสักครั้งหนึ่ง หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้วกไป
เรื่องของงานพระราชพิธีเสกสมรสและกล่าวถึงขบวนการ
การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้น

ในเรื่องของ L/C
ตามที่เคยได้กล่าวไว้
แล้วว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายไม่รู้จักกัน
L/C เป็นเครื่องมือที่มี
ความเสี่ยงน้อยที่สุดที่
ผู้ขายสามารถได้รับชำระเงินหลังจากที่ได้ส่ง
สินค้าให้กับผู้ซื้อไปแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ส่ง

ออกบางส่วนหรือบางรายเท่าที่เคย
พบมาว่า หลังจากที่ผู้ซื้อในต่าง
ประเทศเข้ามาและเยี่ยมชมดูสินค้า
คุยกันไป คุยกันมา ตกลงราคา
สินค้าถูกใจ ราคาถูกใจ แล้วบอกว่าจะ
เปิด L/C มาให้ วันดีคืนดีผู้ขายเห็น L/C มา
ตกใจไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
คิดไม่ออก

สำหรับในเรื่องของ L/C นี้ ผู้ประ
กอบการทั้งหลายไม่ต้องตกใจ ถึงแม้ว่า
ปัญหาในทางเทคนิคอาจจะมีมากพอสมควร แต่ผมจะเล่า
คร่าวๆ ให้ฟังว่าจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้เห็นเป็นแนวทาง
ในกรณีที่ถ้าท่านเกิดได้รับ L/C มาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว สำหรับ
ผู้ที่ได้รับ L/C มา หมายความว่า ท่านเป็นผู้ส่งออก ดังนั้น
สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำ คือ ต้องตรวจสอบเงื่อนไขใน L/C
โดยละเอียดว่า L/C นั้นระบุเงื่อนไขอะไรมาบ้าง แล้วท่าน

สามารถผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งในเงื่อนไขบางอย่างหรือคำศัพท์ที่ใช้บางข้อความอาจจะเป็นศัพท์ทางเทคนิค หากท่านไม่เข้าใจมีข้อสงสัยในเงื่อนไขบางรายการ

สิ่งที่ที่สุด...ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อที่จะอธิบายความหมายได้อย่างชัดเจน เมื่อเข้าใจเงื่อนไขใน L/C แล้วทุกประการ ผู้ส่งออกจะต้องผลิตสินค้าหรือจัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ระบุไว้ใน L/C ทั้งในเรื่องของจำนวนในเรื่องของคุณภาพและตัวสินค้าที่ได้ตกลงกันไว้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาสั่งซื้อผ้าสีฟ้า เราต้องส่งผ้าสีฟ้าให้เขา ในจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ ไม่ใช่ส่งผ้าสีเขียวไปตามจำนวนที่ตกลง คุณภาพที่ลดลง อันนี้ก็ถือว่า ผิดเงื่อนไขใน L/C เพราะสีผิดไม่ตรงตาม L/C ดังนั้น ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ทุกข้อ

เมื่อผู้ส่งออกจัดเตรียมสินค้าได้ตามเงื่อนไขใน L/C แล้ว ผู้ส่งออกต้องทำความเข้าใจเรื่องการส่งมอบสินค้าอีกว่า การปฏิบัติการส่งมอบสินค้าจะต้องทำอย่างไร ต้องกำหนดใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือเทกอง หรือส่งมอบกันที่ทำเรือไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นผู้นำสินค้าเข้าสู่ระวางเรือ แต่ถ้าผู้ส่งออกไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกควรติดต่อกับบริษัทเรือหรือนายหน้ารับส่งตัวแทนสินค้าที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินการขนส่ง

และเมื่อสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว หลังจากที่เราหรือผู้ส่งออกดูแล้วสินค้าที่ลงเรือไปนั้น ถูกต้องตามเงื่อนไข L/C ทุกประการแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ใน L/C ให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ แต่หากผู้ส่งออกไม่มั่นใจให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เพราะถ้าผิดพลาดแล้วผู้ส่งออกไม่สามารถรับชำระเงินได้ เมื่อจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วผู้ส่งออกจึงนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินตาม L/C ธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขใน L/C ให้

โดยสรุป ขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้ เป็นขั้นตอนโดยคร่าวๆ ในรายละเอียดมีอีกเป็นจำนวนมาก ถ้าท่านไม่เข้าใจ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคาร SME Bank พร้อมทั้งจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออกทุกท่านเสมอ สวัสดีครับ